



ประกาศคณะกรรมการและเทคโนโลยี
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะกรรมการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความมุ่งมั่นในการยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยแก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการในกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษางานวิจัย การเรียนการสอน รวมถึงการบริการทางวิชาการ ให้ได้รับความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในทุกๆ ด้าน จึงได้กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

๑. คณะกรรมการและเทคโนโลยี จะสนับสนุน ส่งเสริมทุกหลักสูตรภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัยเพื่อให้เพียงพอกับสภาพงาน อันนำมาซึ่งห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

๒. คณะกรรมการและเทคโนโลยี กำหนดให้ทุกหลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการ ดำเนินการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๓. คณะกรรมการและเทคโนโลยี จัดให้มีการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กฎหมาย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสารเคมี ระบบจัดการของเสีย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ใช้ห้องปฏิบัติการ

๔. คณะกรรมการและเทคโนโลยี ต้องดำเนินการพัฒนาวิธีการเพื่อกำจัด บำบัด หรือหลีกเลี่ยงการลดการใช้สารอันตรายและการปลดปล่อยสารอันตราย ของเสียอันตราย สารเคมี ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการรายงานการครอบครองการใช้และปลดปล่อยสารอันตราย ของเสียอันตราย อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

๕. คณะกรรมการและเทคโนโลยี จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ คณะกรรมการและเทคโนโลยีจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์)

คณบดีคณะกรรมการและเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา